

## 4 Thái Bình

## ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ NGOẠI GIAO...

( *Tiếp theo trang 1* )

Sáng ngày 7/1, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao và trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài do đồng chí Đặng Minh Khôi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Thái Bình về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác đối ngoại của tỉnh năm 2019. Làm việc với Đoàn, về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Báo cáo với Đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh khẳng định: Năm 2019, kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình tiếp tục đạt được những kết quả ấn tượng. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP dự kiến đạt 55.924 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2018, vượt kế hoạch đề ra; kinh tế của tỉnh tiếp tục đạt mức tăng trưởng 2 con số và là 1 trong 3 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất đồng bằng sông Hồng... Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 3.322 triệu USD, tương đương kế hoạch đề ra. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.612 triệu USD, tăng 15,1% so với năm 2018. Tổng lượt khách du lịch cả năm

## BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH...

( *Tiếp theo trang 1* )

Chiều ngày 7/1, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, kế hoạch chỉ đạo các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh đã chủ động xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm về an ninh quốc gia, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương. Tập trung mô các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, điều tra khám phá án hình sự đạt 82,5% (vượt 7,5%), trong án đạt 100%; triệt

## TỔNG KẾT CÔNG TÁC...

( *Tiếp theo trang 1* )

tích cực, thời hạn chuẩn bị xét xử giải quyết các vụ án, vụ việc bảo đảm quy định của pháp luật, quá trình thẩm vấn, tranh tụng tại phiên tòa được đổi mới; thời tinh thần cải cách tư pháp; phán quyết của bản án dựa trên các tài tranh tụng công khai tại phiên tòa, bảo đảm không xử oan người vô tội, không bỏ lọt tội

ước đạt 817.000 lượt (khách quốc tế 7.100 lượt), doanh thu ước đạt hơn 335 tỷ đồng. Năm 2019, tỉnh đã thu hút được 7 dự án FDI, đến nay toàn tỉnh có 85 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư trên 669,41 triệu USD với các dự án đầu tư chủ yếu của các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan... Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 15 dự án ODA đang triển khai thực hiện với tổng vốn 1.533 tỷ đồng, vốn đối ứng 243 tỷ đồng. Về quan hệ hữu nghị, tỉnh Thái Bình duy trì quan hệ hợp tác, hữu nghị với 4 địa phương các nước.

Trong thời gian tới, tỉnh Thái Bình mong muốn Bộ Ngoại giao hỗ trợ trong việc xúc tiến hợp tác, đầu tư, xúc tiến thương mại, hữu nghị tại một số nước: Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và một số nước châu Âu; tiếp tục giới thiệu các tổ chức, cá nhân nhà đầu tư nước ngoài và các nhà tài trợ về tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư tại tỉnh Thái Bình. Đối với các đồng chí trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị tiếp tục hỗ trợ trong việc quảng bá, giới thiệu tỉnh Thái Bình đến với các nước; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ chế thu hút đầu tư của tỉnh, kết nối các nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu, khảo sát, đầu tư tại tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Minh Khôi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của tỉnh

nay, Thái Bình không chỉ có lợi thế về nông nghiệp mà còn có lợi thế về phát triển công nghiệp như giao thông thuận lợi với hệ thống tuyến đường bộ ven biển đang được triển khai thực hiện dự kiến hoàn thành trong thời gian sớm nhất, qua đó tăng cường khả năng kết nối với các tỉnh, thành phố lân cận; nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao, tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 55% tổng số lao động; Khu kinh tế Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tương lai không chỉ tập trung phát triển công nghiệp mà còn thực hiện quy hoạch và phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao với nhiều ưu đãi theo quy định dành cho các nhà đầu tư... Với những lợi thế đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao và các đồng chí trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ tích cực quảng bá hình ảnh Thái Bình đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Thái Bình cam kết sẵn sàng hợp tác với các nhà đầu tư trong và ngoài nước trên tinh thần hợp tác cùng phát triển.

Tại hội nghị, các đồng chí trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng trao đổi, thống nhất với tỉnh Thái Bình một số nội dung trọng tâm trong công tác hợp hợp để góp phần đẩy mạnh công tác đối ngoại, thúc đẩy hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh Thái Bình trong thời gian tiếp theo.

Chia sẻ với Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định đây ấn của mình MXP1, đất và con người Thái Bình trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Hiện nay, có rất nhiều tấm gương người Thái Bình thành đạt ở cả trong và ngoài nước, từ đó thể hiện sự năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt khó đi lên của những người con quê hương Thái Bình. Trong thời gian qua, kinh tế Thái Bình đã có những bước tăng trưởng vượt bậc. Hiện

hạn chế cần khắc phục như: Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ vẫn còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, việc nắm, đánh giá, dự vụ, 32 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng và chức vụ, thu hồi tài sản tham nhũng trên 46 tỷ đồng; xử lý 126 vụ, 127 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã đổi mới, cải tiến phương pháp, quan tâm chỉ đạo thực hiện các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tư diễn biến”, “tư chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Duy trì định kỳ thực hiện các biện pháp để phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chủ động công khai minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân của cán bộ, đảng viên. Bền chắc những thành tích đã đạt được vẫn còn một số tồn tại,

Sau lunch kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, các cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tiến hành kiểm điểm đối với bản thân về lập trường tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề chỉ rõ những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019

chỉ đề nghị cấp ủy, chính quyền và cơ quan tư pháp các cấp tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên tinh thần đi vào thực chất, đến từng đối tượng, theo từng chuyên đề, chọn những vấn đề sát, đúng với tình hình thực tế tại các địa phương. Có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền, phát huy tinh hiệu quả của việc phối hợp giữa các ngành. Cụ thể hóa, hoàn thiện kế hoạch năm 2020, tập

sản phẩm của Công ty gồm: Mỹ, Canada, Chile, châu Âu, Trung Quốc, Australia, Nhật Bản. Chi phí bình quân doanh nghiệp đã chi trả cho người lao động ở mức 9,9 triệu đồng/người/tháng. Mục tiêu năm 2020, Công ty MXP phấn đấu đạt doanh thu xuất khẩu đạt 310 triệu USD, tăng 16%; thu nhập của người lao động tăng từ 7 - 8% so với năm 2019. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác, lãnh đạo Công ty MXP mong muốn Bộ Ngoại giao và các đại sứ Bộ Ngoại giao ở nước ngoài tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Thay mặt Đoàn công tác, Đại sứ Cao Trần Quốc Hải, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao đánh giá cao sự năng động, sáng tạo của Công ty MXP trong công tác tổ chức sản xuất và xuất khẩu sản phẩm may mặc vào các thị trường được coi là khó tính nhất trên thế giới. Những kết quả đạt được của Công ty MXP thêm một lần nữa khẳng định trí tuệ, năng lực và khát vọng vươn ra “sân chơi” kinh tế toàn cầu của doanh nghiệp, con người Việt Nam. Đại sứ Cao Trần Quốc Hải cũng chia sẻ, các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài sẽ nỗ lực đồng hành, tạo mọi điều kiện để Công ty MXP nói riêng, các doanh nghiệp của Việt Nam nói chung có nhiều cơ hội thuận lợi tham nhập, chiếm lĩnh thị trường nước ngoài, góp phần đưa doanh nghiệp phát triển và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian tới.

**TÙ ANH - KHẮC ĐUẦN**

\* Chiều cùng ngày, Đoàn đại sứ thăm nhà máy MXP1, Công ty Sản xuất hàng thế thao MXP (Công ty MXP) ở khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh (thành phố Thái Bình).

Công ty MXP có hơn 16.100 cán bộ, công nhân, người lao động. Năm 2019, giá trị nhập khẩu của Công ty đạt 140,3 triệu USD, tăng 15,88%; giá trị xuất khẩu đạt 263 triệu USD, tăng hơn 14,6% so với năm 2018. Hiện nay, thị trường xuất khẩu

của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Năm 2020 là năm có nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng chính trị trong từng lực lượng, đơn vị và trong cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm nắm vững, nắm chắc và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ sự lãnh đạo của các ủy cấp trên. Trong đó, một đột sinh hoạt chính trị, quán triệt thông tin trong toàn lực lượng về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương. Cũng có phát huy vai trò của tổ chức đảng trong toàn lực lượng, qua đó nâng cao kỷ luật, kỷ cương, tạo sức mạnh toàn diện trong lực lượng vũ trang. Thực hiện tốt quy định điều lệnh Công an nhân dân. Từng đơn vị ban hành, duy trì thực hiện nghiêm các quy định sát thực với nhiệm vụ chính trị, đồng thời phù hợp với điều kiện

**NGUYỄN TÙNG - THÀNH TÂM**

thực tế. Trong đó, cần kết hợp nhuần nhuyễn 3 yếu tố cơ bản của các cơ quan tư pháp là: pháp luật, chính trị và nghiệp vụ. Từng đơn vị chủ động rà soát, phát huy ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế yếu kém, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan để có lộ trình khắc phục phù hợp. Trước mắt, tập trung xử lý vấn đề dư luận quan tâm, kiên quyết xử lý tập thể, cá nhân có biểu hiện né tránh, ngại va chạm, tạo lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân. Tiếp tục thực hiện đề án đưa công an chính quy về các xã, thị trấn theo đúng lộ trình, làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, đề xuất xử lý nhanh những vấn đề phức tạp phát sinh, không để hình thành điểm nóng. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo làm tốt công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

**NGUYỄN TÙNG - THÀNH TÂM**

## QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

**TÒA AN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Căn cứ vào khoản 2 Điều 5, Điều 8, Điều 9, Điều 27, Điều 42 và Điều 66 của Luật Phá sản năm 2014; Sau khi xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của:

**Ông Vũ Văn Liên** - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH May mặc VinaKangaroo

Địa chỉ: thôn Nội Lang Bắc, xã Nam Hải, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình

**Đối với: Công ty TNHH May mặc VinaKangaroo;**

**Mã số thuế: 0102617049**

Trụ sở: Phòng 825 cầu thang 11, Tòa nhà CT5 Sông Đà Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

**Chi nhánh Công ty TNHH May mặc VinaKangaroo**

**Mã số thuế: 0102617049001**

Trụ sở: Khu công nghiệp Tiên Hải, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.

Người đứng đầu chi nhánh: Bà Trịnh Kim Anh; Địa chỉ: Số 143 đường K1B tổ 1 thị trấn Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hồ sơ thủ lý số 06/2019/TL-PS ngày 15 tháng 8 năm 2019 về yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Sau khi xem xét các giấy tờ, tài liệu liên quan đến yêu cầu mở thủ tục phá sản; Xét thấy có các căn cứ chứng minh: Công ty TNHH May mặc VinaKangaroo mất khả năng thanh toán.

**QUYẾT ĐỊNH**

1. Mở thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH May mặc VinaKangaroo (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102035130 đăng ký lần đầu ngày 30/6/2008). Người đại diện theo pháp luật: Ông CHAE MUN SU, sinh ngày: 20/3/1973, chức vụ: Giám đốc Công ty - (Thành viên góp vốn: Bà Trịnh Kim Anh, địa chỉ: Số 143 đường K1B tổ 1 thị trấn Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); trụ sở: Phòng 825 cầu thang 11, Tòa nhà CT5 Sông Đà Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội - Chi nhánh Công ty TNHH May mặc VinaKangaroo: trụ sở: Khu công nghiệp Tiên Hải, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình. Người đứng đầu chi nhánh: Bà Trịnh Kim Anh, Địa chỉ: Số 143 đường K1B tổ 1 thị trấn Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

2. Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên/đạo nhân viên quản lý, thành lý tài sản theo quy định tại Điều 66 của Luật Phá sản. Giấy chủ nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

**TÒA AN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

*Thứ tư, ngày 8 tháng 1 năm 2020*

## TIẾP XÚC CỬ TRI...

( *Tiếp theo trang 1* )

chất lượng, hiệu quả hoạt động; tích cực đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri để xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân. Các đại biểu cử tri khẳng định cơ sở hạ tầng của thành phố ngày càng hoàn thiện, hiện đại, đồng bộ, song một số đoạn đường chưa được đầu nối, nâng cấp, để nghị tỉnh, thành phố tiếp thu đầu tư nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường đang xuống cấp, trong đó có đoạn nối với đường Đình Tiên Hoàng (phường Kỳ Bá), tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại.

Thay mặt HĐND tỉnh, HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua với những kết quả nổi bật về thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách... Đồng chí mong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân của thành phố tiếp tục ủng hộ, thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các đại biểu cử tri, giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh tổng hợp gửi các ngành chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri tại kỳ họp tới.

## KHAI TRƯƠNG...

( *Tiếp theo trang 1* )

Sáng ngày 7/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình - Khu khám, điều trị chất lượng cao tổ chức lễ khai trương sau gần một tháng đi vào hoạt động. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh đi dự.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình - Khu khám, điều trị chất lượng cao được khởi công xây dựng từ tháng 5/2016 với quy mô 600 giường bệnh trên tổng diện tích khoảng 48.000m². Bệnh viện có 16 khoa chuyên môn, 7 phòng chức năng. Với tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, Bệnh viện được xây dựng đồng bộ về cơ sở vật chất, trang bị nhiều thiết bị y tế hiện đại nhằm cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh đạt chuẩn chất lượng theo quy định của Bộ Y tế và dịch vụ cao cấp, mang lại điều kiện tốt nhất cho người dân trong và ngoài tỉnh khi khám và điều trị, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên và nâng tầm phát triển ngành Y tế Thái Bình. Trong giai đoạn 1, từ nay đến năm 2021, Bệnh viện hoạt động với quy mô 300 giường bệnh và hơn 400 nhân sự.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực vượt khó của nhà đầu tư và các bên liên quan trong việc hoàn thành dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình - Khu Khám, điều trị chất lượng cao. Đồng chí chúc mừng ngành Y tế Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện được chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về xây dựng mô hình mới trong điều trị, chăm sóc sức khỏe để người dân Thái Bình và các tỉnh lân cận có quyền lựa chọn các dịch vụ y tế, góp phần khẳng định Thái Bình là tỉnh có tỷ lệ giường bệnh/vạn dân cao nhất cả nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng, những khu khám, điều trị chất lượng cao sẽ từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Đồng chí cũng nhấn mạnh đây mới là thành công bước đầu, để đáp ứng kỳ vọng của người dân về khám và điều trị chất lượng cao, nhà đầu tư, các bên liên quan và Bệnh viện Đa khoa tỉnh phải xác định đây là cơ sở quan trọng trong việc thực hiện tốt nhất mục tiêu chăm sóc, điều trị cho người bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng chí mong muốn, Bệnh viện sẽ hoàn thành tốt mục tiêu, phương hướng đề ra trong thời gian tới.

**HOÀNG LÃNH**

## KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ...

( *Tiếp theo trang 1* )

tập trung sửa chữa, nâng cấp nhà máy đốt rác; duy trì thực hiện tốt rác thường xuyên, tránh tình trạng rác thải ún ứ gây ô nhiễm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân trong xã nêu cao ý thức phân loại rác thải ngay tại hộ gia đình.

Đến kiểm tra trực tiếp trạm xử lý nước thải có công suất 6.000m³/ ngày đêm và phòng máy quan trắc nước thải tự động của Công ty TNHH May Texhong, khu công nghiệp Phúc Khánh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận Công ty đã chú trọng, quan tâm đầu tư hệ thống xử lý nước thải tương đối hoàn chỉnh. Đồng thời yêu cầu Công ty tiếp tục duy trì hiệu quả trạm xử lý nước thải, tập trung kiểm tra nghiêm ngặt quy trình xử lý nước thải tu hóa chất đến việc vận hành máy móc; chủ động xây dựng phương án xử lý khi có sự cố về môi trường. Thường xuyên kiểm tra hệ thống máy móc, thiết bị tại phòng máy quan trắc nước thải tự động, kịp thời báo cáo với ban lãnh đạo Công ty có hướng xử lý khi có diễn biến bất thường xảy ra. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cán bộ, nhân viên thường xuyên theo dõi, kiểm tra định kỳ, đột xuất nước thải của Công ty sau khi xử lý.

Kiểm tra của xã nước thải của khu công nghiệp Phúc Khánh tại chân cầu Múa, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cán bộ, nhân viên Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu nước thải để xét nghiệm, phân tích. Sau khi có kết quả phân tích, nếu không đạt các tiêu chuẩn theo quy định, phải có biện pháp xử lý kịp thời. Đồng chí đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh kiểm soát chặt chẽ việc xả thải của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Có biện pháp giám sát hiệu quả quy trình vận hành xử lý nước thải bảo đảm chất lượng nước sau xử lý đạt đúng tiêu chuẩn quy định. Thường xuyên kiểm tra để giải quyết kịp thời các sự cố về môi trường.

Cũng trong buổi chiều, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đi thị sát tình trạng ô nhiễm môi trường sông Đoàn Túc. Đây là nơi tiếp nhận nước thải sinh hoạt của phường Tiên Phạm, nước thải của một số cơ sở sản xuất đang hoạt động trong cụm công nghiệp Phong Phú. Hiện nay, sông Đoàn Túc bị ô nhiễm nặng nề, nước sông đen ngòm, đặc quánh, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống người dân. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Thái Bình và các cơ quan, đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc, sớm có giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm trên sông Đoàn Túc, trả lại môi trường trong lành cho người dân nơi đây.

## ĐOÀN HỌC VIÊN...

( *Tiếp theo trang 1* )

áp dụng hiệu quả vào thực tiễn trong công tác tại Lào. Đây cũng là dịp để Đoàn học viên tinh hoa sâu sắc về lịch sử, con người, nét văn hóa tinh Thái Bình nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Các học viên chăm on sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo các sở, ban, ngành dành cho Đoàn và chức cho tinh hũa nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển, ngày càng bền chặt.

Trong chương trình nghiên cứu thực tiễn tại Thái Bình, Đoàn đã tới thăm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chùa Keo (Vũ Thư) và mô hình nông thôn mới tại xã Thanh Tân (Kiến Xương).

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN - HOÀNG VĂN DUYỆT**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG